

ความเร่งด่วน **ด่วนที่สุด**
ที่ ชพ ๐๐๒๑/ว ๐๕๔

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร/ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพร
ถึง หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร
หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบนชุมพร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายกเทศบาลเมืองชุมพร นายกเทศบาลเมืองหลังสวน องค์การภาคเอกชน
และองค์กรอิสระ

ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๐

๑. อ้างถึงประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๖๐ สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐ - ๗๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอำเภอไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

๒. กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ติดตามสถานการณ์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จากประกาศฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบทั้งแต่วันที่ ๓ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐) เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง

สำหรับจังหวัดชุมพร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ส่วนอำเภอไทยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ ๔ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐

ฉะนั้น เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม คลื่นลมแรง ตลอดจนพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ/ทางทะเล สถานที่ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาด เรือโดยสาร นักท่องเที่ยว เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในช่วงวันที่ ๔ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๒. ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตำรวจน้ำชุมพร ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้และศูนย์ PIPO จังหวัดชุมพร ประกาศเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ เพิ่มความระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ ๔ - ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เนื่องจากทัศนวิสัยจำกัด ถ้าหากเกิดคลื่นลมแรง และให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

๓. ให้แนวทางหลวงชุมพร และแนวทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร สำรวจต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน คอสะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ สิ่งปฏิกูล ในเขตทางรับผิดชอบ ให้สามารถระบายน้ำได้ดีไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสัญจร ไป - มา ของประชาชน

/๔.ให้อำเภอ...

๔. ให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่เกิดภัยและแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีสเตอร์เตือนภัย ชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ชุดกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ/ทางทะเล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และอาสาสมัคร ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งสามารถติดตามสภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา (www.tmd.go.th) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ยาพาหนะ ดำเนินการสำรวจ ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เส้นทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อลอด คอสะพาน สะพาน สิ่งกีดขวางทางน้ำ ซึ่งมีเศษขยะ ใบไม้ ก่อหญ้า ฯลฯ มักกีดขวางทางน้ำ ส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน และเกิดน้ำท่วมเส้นทางในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทางระบายน้ำมิให้ประชาชนในชุมชนเมือง เขตเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่ง

๕. หากสถานการณ์มีความรุนแรงให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันที่และรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๗๗๕๐-๓๒๓๐

เรื่อง นาย ก อบต. / ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

- พจ. รศพร บจจชป.เขต ๑

ผู้ช่วยปลัด อบต.



(นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ผู้อำนวยการจังหวัด